



คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อหลักสูตรอบรม ปรัชญาแนวพุทธในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักการและเหตุผล

ปรัชญาแนวพุทธในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความสำคัญในการส่งเสริมแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มุ่งเน้นการนำปรัชญาแนวพุทธมาประยุกต์ใช้ ซึ่งการสร้างสันติภาพและความสมดุล จะมุ่งเน้นทางปรัชญาแนวพุทธให้ความสำคัญกับการสร้างความสงบในจิตใจ และการไกล่เกลี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้ากันได้ระหว่างฝ่ายที่มีข้อพิพาท โดยไม่เน้นการเอาชนะกัน แต่เน้นการเข้าใจและสมานฉันท์ ส่งเสริมความร่วมมือ กระบวนการไกล่เกลี่ยส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการหาทางออกด้วยกัน โดยยึดหลักการสร้างสัมพันธ์ที่ดีและสำนึกต่อความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่น แนวพุทธสนับสนุนการเรียนรู้และการเติบโตทางจิตใจ การไกล่เกลี่ยไม่เพียงแต่เป็นกระบวนการแก้ไขข้อพิพาท แต่ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์และความเห็นของฝ่ายตรงข้าม ช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ปรัชญาแนวพุทธมีความสำคัญต่อการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การไกล่เกลี่ยจึงเน้นการฟังอย่างตั้งใจและการเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนำไปสู่การทำความเข้าใจลึกซึ้งและการรับฟังที่เปิดใจ

ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำปรัชญาแนวพุทธเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสร้างสังคมที่มีสันติสุข และเป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกๆระดับ ทั้งในระดับบุคคลและสังคม ซึ่งจะช่วยให้หลักสูตรมีความชัดเจนในทิศทางการพัฒนาผู้เข้าร่วมให้มีความรู้และทักษะในการนำหลักปรัชญาพุทธมาใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของสังคม

เนื้อหาหลักสูตร

ปรัชญาแนวพุทธในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท บรรยายโดย อาจารย์บรรพต ต้นธีรวงศ์ เนื้อหาประกอบไปด้วย : การทำความเข้าใจปรัชญาพุทธและการเชื่อมโยงกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลักธรรมสำคัญในพุทธศาสนา ความเข้าใจในธรรมชาติของความขัดแย้งจากมุมมองพุทธ การไกล่เกลี่ยด้วยการฟังอย่างมีสติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจในแนวคิดพุทธและเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลักพุทธธรรมกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลักการและแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามแนวพุทธ และการประยุกต์ใช้หลักพุทธในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรสามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการฟังและการสื่อสารอย่างมีสติ และการใช้ความเข้าใจในความทุกข์ของฝ่ายต่างๆ เพื่อส่งเสริมกระบวนการไกล่เกลี่ยที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

อัตราค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

กำหนดการอบรม

อบรมในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09.00 – 12.00 น. (จำนวน 3 ชั่วโมง)

ลงทะเบียนอบรม

ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 00.00 น.

ลงทะเบียนผ่าน Google form : <https://cmu.to/feb5>

หรือสแกน QR-code ลงทะเบียน >>



ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

โทร. 053 – 942 936 (คุณอารีญา)

อีเมล. areeya.w@cmu.ac.th

Website. <https://cmu.to/lawcmutraining>

Facebook Page: ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช.